

## **Hội giảng môn Toán - Lớp 3A3 - theo định hướng tích cực đổi mới phương pháp dạy học.**

*Tháng 11 là tháng có ý nghĩa sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam nói chung và ngành giáo dục nói riêng: Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022, thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2022 - 2023, Ban giám hiệu trường Tiểu học Giang Biên đã phát động phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt và chùng các hoạt động đầy ý nghĩa trong đó có Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.*

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt trong nhà trường, nâng cao chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học của học sinh. Hội giảng cũng là một đợt sinh hoạt chuyên môn có ý nghĩa, hiệu quả, hướng tới đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất người học - tinh thần cốt lõi của việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay.

Hội giảng chào mừng ngày 20/11 của trường Tiểu học Giang Biên năm nay được kết hợp với các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,... nhằm khơi dậy niềm tự hào về nghề dạy học và trọng trách vinh quang của sự nghiệp “trồng người” đồng thời nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức của mỗi nhà giáo, thi đua phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 và năm học 2022-2023.

Hội giảng được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chuyên môn và giáo viên trong toàn trường. Mỗi tiết học đều thu hút sự tham dự của số lượng lớn giáo viên trong trường.

Hòa cùng không khí thi đua của cán bộ giáo viên trong trường, cô giáo Nguyễn Thị Tân - GVCN lớp 3A3 cũng hăng hái lao động, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn tham gia thi với chủ đề: “ Mỗi giờ dạy là một sự mới lạ, một sự khác lạ, một sự sáng tạo không ngừng” và đúng như vậy cô đã miệt mài, tỉ mỉ xây dựng tiết hội giảng **“Phép chia hết, phép chia có dư”** mang nét đặc trưng riêng, khéo léo đưa công nghệ thông tin vào bài giảng xây dựng nhân vật đồng hành, và áp dụng các hình thức giảng dạy tích cực nhằm tạo hứng thú cho học sinh và mang lại hiệu quả cao cho giờ học. Giờ học diễn ra rất sôi nổi với phần làm việc tích cực và hăng hái của các tập thể lớp. Các bạn học sinh cùng làm việc nhóm, được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua các tiết dạy. Qua các

hình ảnh trực quan, sinh động và trò chơi học tập ngộ nghĩnh, vui tươi, đã giúp học sinh nhớ bài lâu hơn và thêm yêu thích môn học. Đây thực sự là những tiết học rất bổ ích và lý thú đối với học sinh.

Trong tiết học cô đã vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo tình huống, dạy học định hướng hành động, ... được thực hiện khá nhuần nhuyễn và thu được những kết quả tích cực. Tiết thao giảng của cô thể hiện sự sáng tạo, sự chuẩn bị chu đáo, công phu và sự cố gắng, nỗ lực trong đổi mới phương pháp dạy học, đã phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Học sinh cũng tỏ ra đặc biệt hào hứng với các giờ học qua việc tự nghiên cứu bài học kỹ lưỡng tại nhà, trao đổi nội dung bài học tích cực trên lớp, làm việc nhóm sôi nổi và có hiệu quả, báo cáo nhiệm vụ và chia sẻ trình bày ý kiến một cách tự tin, mạch lạc, cuốn hút, từng bước cho thấy sự nhập cuộc và tiến bộ trong phương pháp học mới.

Sau đây là một số hình ảnh và nội dung của tiết hội giảng của cô Nguyễn Thị Tân.



Mở đầu tiết Toán của cô giáo Nguyễn Thị Tân đã mang lại nhiều bất ngờ cho các thầy cô tới dự bởi PPDH đổi mới của cô đã mang lại cho các con sự thoải mái, sự sáng tạo và tính đoàn kết cao, tiết học rất vui vẻ.



Tiếp theo cô giáo đã xây dựng nhân vật Đô tạo tình huống giải cứu bạn Hươu cao lớn qua từng chặng đường, người bạn đồng hành xuyên suốt bài học tạo cho các em cảm giác hứng thú, gần gũi.





Bằng giọng nói nhẹ nhàng, cách dẫn dắt khéo léo cô đã mang đến một tiết học thật hiệu quả và lý thú.

Các bạn nhỏ lớp 3A3 trao đổi nhóm rất tích cực để cùng tìm hiểu hình thành kiến thức mới.









Bằng trò chơi mới mẻ cô Nguyễn Thị Tân đã vận dụng, cùng có bài tập một cách hấp dẫn, cô đã mang đến một tiết học thật hiệu quả và lý thú.

Cuối tiết học các bạn học sinh đã biết tự đánh giá những gì đạt được của mình theo yêu cầu của bài. Kết thúc tiết học bạn nào cũng nắm chắc kiến thức, nhận biết phép chia hết và phép chia có dư và vận dụng chia thành thạo, không khí lớp học rất sôi nổi.

Tiết hội giảng của cô Nguyễn Thị Tân thành công tốt đẹp. Tiết học kết thúc song dư âm của nó vẫn còn đọng lại mãi trong các em học sinh. Qua những ý tưởng của tiết dạy, cô đã lan tỏa tới các đồng nghiệp lòng nhiệt huyết, không ngừng học hỏi, nghiên cứu, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh để đáp ứng những yêu cầu cao trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.